

Số: 720/PGDDĐT-THCS

Thanh Trì, ngày 14 tháng 12 năm 2021

V/v tăng cường công tác quản lý trường học, phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn huyện.

Thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 3668/HDLN: SGDDĐT-SYT ngày 25/11/2021 của liên Sở Giáo dục-Đào tạo và Sở Y tế về công tác phòng chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới; Thực hiện Phương án số 400/PA-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì về việc xây dựng phương án cho học sinh quay trở lại trường sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19;

Từ ngày 23/11/2021 đến nay đã có 9/17 trường THCS cho học sinh khối 9 trở lại học trực tuyến, 17/17 trường THCS đã được UBND huyện phê duyệt kế hoạch và phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới.

Qua kiểm tra đột xuất về việc thực hiện kế hoạch và phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 của các trường THCS đã cho học sinh khối 9 trở lại học trực tiếp, phòng GD & ĐT nhận thấy:

Về cơ bản các trường đã triển khai thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy trực tiếp cho học sinh khối 9 và phương án phòng chống dịch Covid-19 theo đúng Hướng dẫn số 3668/HDLN:SGDDĐT-YT ngày 25/10/2021, số 21306/HDLN-YT-GDDĐT ngày 03/21/2021 của Liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế Hà Nội.

Tuy nhiên còn một số nhà trường thực hiện chưa nghiêm túc công tác quản lý trường học và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại nhà trường như:

+ Chưa lên lịch công tác tuần của Ban Giám hiệu trên cổng thông tin điện tử, lịch công tác của BGH chưa cụ thể người trực từng ngày.

+ Ban Giám hiệu trực quản lý trường học làm việc chưa đúng giờ.

+ Việc bố trí phân luồng CB, GV, NV và học sinh ra vào trường chưa khoa học, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên được giao nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 chưa rõ việc.

+ Còn nhiều học sinh, CMHS chưa thực hiện đúng Luật ATGT ( Đi xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, ngồi đằng sau xe máy không đội mũ bảo hiểm ).

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng có diễn biến phức tạp trên

địa bàn huyện, số ca F0 trong cộng đồng chưa giảm, nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm Covid-19 ngày một cao, để đảm bảo an toàn cho CB, GV, NV khi đến trường dạy và học trực tiếp đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định, nội quy trường học, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền trong CB, GV, NV, HS và CMHS về việc thực hiện nề nếp nội quy trường lớp, việc thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Luật ATGT.

2. Công khai lịch công tác, lịch trực hàng tuần của BGH trên cổng thông tin của nhà trường theo quy định.

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

4. Thông báo, hướng dẫn phân luồng học sinh và chia khung giờ đến trường, giờ ra chơi đảm bảo an toàn cho CB- GV- NV và HS trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng phương án đã được UBND huyện phê duyệt .

5. Nhắc nhở, phê bình và xử lý theo quy định những CB, GV, NV và HS thực hiện chưa nghiêm túc nội quy cơ quan và vi phạm ATGT.

Với tinh thần **“Bám sát cơ sở - Kỷ cương trong quản lý - Thực chất trong đánh giá”**, đề nghị các đồng chí Hiệu trưởng, tập thể BGH và CB-GV- NV nhà trường phải là những người đi đầu và gương mẫu trong việc thực hiện nội quy trường học và phương án công tác phòng chống dịch Covid-19 do nhà trường đã đề ra.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc những nội dung trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**



**Phạm Văn Ngát**